

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BA TƠ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND

Ba Tơ, ngày tháng 7 năm 2024

V/v tham mưu nội dung  
chuẩn bị cho Hội nghị đối thoại  
giữa lãnh đạo UBND huyện  
với thanh niên huyện Ba Tơ  
năm 2024

Kính gửi:

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng Văn hóa và Thông tin, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế và Hạ tầng, Dân tộc, Tư pháp, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện;
- Công an huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 106/KH-UBND ngày 02/5/2024 của UBND huyện tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo UBND huyện với thanh niên huyện Ba Tơ năm 2024.

Để đảm bảo nội dung trả lời các ý kiến, đề xuất tại Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên huyện Ba Tơ năm 2024; Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tham mưu UBND huyện chuẩn bị nội dung trả lời theo ý kiến, đề xuất của các chi đoàn, xã đoàn trên địa bàn huyện (có phụ lục kèm theo) gửi về UBND huyện (qua Phòng Nội vụ) **trước ngày 26/7/2024**.

2. Giao Phòng Nội vụ đôn đốc, tổng hợp, tham mưu UBND huyện nội dung trả lời các ý kiến, đề xuất của các chi đoàn, xã đoàn **trước ngày 30/7/2024**.

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND huyện;
- VP HĐND&UBND huyện;
- Lưu: VT, PNV(ltkx02).

**CHỦ TỊCH**

**Phạm Xuân Vinh**

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
HUYỆN BA TÔ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**Ý KIẾN, ĐỀ XUẤT CỦA THANH NIÊN NĂM 2024**

*(Kèm theo Công văn số /UBND ngày /7/2024 của UBND huyện)*

<b>STT</b>	<b>ĐƠN VỊ</b>	<b>Ý KIẾN ĐỀ XUẤT</b>	<b>ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG</b>
1	Đoàn xã Ba Tiêu	<p>Hiện nay tại địa bàn xã Ba Tiêu diễn ra tình trạng các bạn ở địa phương khác như tỉnh Bình Định, Quảng Nam, Đà Nẵng đến để săn mây tại Đèo ViỒắt diễn ra rất phức tạp, đặt biệt vào 3, 4 giờ sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần. Các thanh niên này dùng phương tiện xe gắn máy độ, chế, thay đổi linh kiện, chạy với tốc độ cao, nẹt pô, rú ga gây mất ANTT và thường xuyên gây tai nạn giao thông. Nguyên nhân xuất phát từ trào lưu sen mây thông qua các trang mạng xã hội hiện nay.</p> <p>Kính đề nghị cấp có thẩm quyền có hướng xử lý để đảm bảo ANTT, ATGT và giấc ngủ của người dân trong thời gian tới.</p>	Công an huyện
2	Đoàn xã Ba Xa	<p>Hiện nay ở địa phương đang thực hiện việc chuyển đổi số, tuy nhiên về nhân sự nòng cốt chỉ có lực lượng Công an với Đoàn Thanh niên tham gia tích hợp và kích hoạt định danh mức 2 cho người dân là chủ yếu, trong khi người dân chưa chủ động và chưa hiểu rõ hết lợi ích của chuyển đổi số hiện nay, nên dẫn đến khó khăn trong việc phối hợp thực hiện. Mong muốn lãnh UBND huyện trong thời gian tới chỉ đạo các ban ngành có liên quan cần phải vào cuộc phối hợp chặt chẽ với nhau hơn nữa để thực hiện công tác chuyển đổi số đạt hiệu quả cao.</p>	Văn hóa- Thông tin
3	Đoàn xã Ba Tô	<p>Thời đại công nghệ số đang phát triển như hiện nay tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt bà con mới tiếp cận với công nghệ số rất dễ bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin</p>	Công an huyện, Văn hóa-Thông tin, Huyện đoàn

STT	ĐƠN VỊ	Ý KIẾN ĐỀ XUẤT	ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG
		<p>người dùng. Vậy huyện ta đã có những cơ chế, chính sách, giải pháp nào để bảo vệ người dùng trước những nguy cơ nói trên. Huyện có kế hoạch nào để hỗ trợ phát triển kỹ năng số cho người dân, đặc biệt là cho nhóm thanh niên không?</p>	
4	Đoàn xã Ba Đình	<p><b>Câu 1:</b> Hiện nay trong lực lượng ĐVTN thường xuyên sử dụng mạng xã hội, bên cạnh mặt tích cực công nghệ thông tin, có những hạn chế như thường xuyên sử dụng mạng, nên dễ bị chi phối bởi các thông tin trên internet. Vì vậy, để trang bị đầy đủ những kiến thức nhận thức trong ĐVTN có ý thức chọn lọc thông tin đúng, thông tin tốt, hạn chế loại bỏ thông tin xấu, độc hại,...</p> <p>Xin đề nghị UBND huyện mở lớp tập huấn trang bị kiến thức, kỹ năng cho ĐVTN sử dụng tốt và hiệu quả công cụ chuyển đổi số.</p> <p><b>Câu 2:</b> Hiện nay, với sự bùng nổ, thay đổi chóng mặt của công nghệ và các thiết bị điện tử đã tác động đến hành vi, suy nghĩ, thói quen của người trẻ; đa phần giới trẻ thường xuyên dành phần lớn thời gian cho mạng xã hội, giải trí trên điện thoại thông minh, máy tính, không mấy quan tâm đến các loại hình văn hóa nghệ thuật dân tộc, đặc biệt là các loại hình văn hóa, nghệ thuật truyền thống của các dân tộc (cồng chiêng, ta lêu, ca chôi,...); từ đó dẫn đến một số loại hình văn hoá nghệ thuật dân tộc dần bị mai một và ít nhận được sự quan tâm của giới trẻ. Vậy UBND huyện và các ngành chức năng có giải pháp gì có thể ứng dụng công nghệ số trong việc bảo tồn và phát huy các loại hình nghệ thuật dân tộc đặc sắc này.</p>	Văn hóa - Thông tin
5	Đoàn xã Cung	<p><b>Câu 1:</b> Hiện nay tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt là ở những nơi vùng sâu vùng xa, bà con mới tiếp cận với công nghệ số rất dễ bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin người</p>	Công an huyện; Văn hóa-Thông tin

STT	ĐƠN VỊ	Ý KIẾN ĐỀ XUẤT	ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG
		<p>dùng. Vậy huyện ta đã có những cơ chế, chính sách, giải pháp nào để bảo vệ người dùng trước những nguy cơ bị nói trên.</p> <p><b>Câu 2:</b> Trong tiến trình chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ như hiện nay thì hệ thống dữ liệu, thông tin trên môi trường mạng được coi là mắt xích kết nối toàn bộ bộ máy vận hành của tất cả ngành, lĩnh vực. Chính vì vậy, vấn đề an toàn, an ninh mạng trở nên ngày càng phức tạp; nguy cơ, rủi ro tăng cao do xu thế kết nối số và sự phổ cập của thiết bị công nghệ số. Vậy để đảm bảo an toàn, an ninh thông tin thì huyện ta sẽ có những giải pháp như thế nào?</p>	Công an huyện.
6	Đoàn Thị trấn	<p>Hiện nay, trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 thì đòi hỏi mỗi cá nhân, tổ chức, người dân khi thực hiện các thủ tục công chứng, chứng thực đều phải thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều người dân chưa tiếp cận được, không thao tác được trên cổng thông tin điện tử, mặc dù đã được hướng dẫn các quy trình, thủ tục đăng nhập nhưng một số người dân vẫn thờ ơ, không quan tâm. Đề nghị cấp trên mở các lớp tập huấn tại các thôn, tổ và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn đến từng người dân nắm và hiểu được tầm quan trọng của việc nộp hồ sơ trực tuyến.</p> <p>Quy trình, thủ tục nộp hồ sơ trực tuyến còn rườm rà, bất cập, ví dụ: người dân ở nhà vẫn có thể nộp hồ sơ trực tuyến để công chứng, chứng thực và trả kết quả bằng đường bưu điện, tuy nhiên khi người dân nhận kết quả vẫn phải yêu cầu đem bản gốc để bộ phận một cửa đối chiếu.</p>	Văn hóa – Thông tin; Tư pháp
		<p>Như chúng ta đều biết, môi trường mạng đang phát triển mạnh mẽ và mang lại nhiều cơ hội, nhưng cũng đồng thời tạo ra không ít thách thức và nguy cơ cho thanh niên, đặc biệt là những ảnh hưởng tiêu cực từ thông tin sai lệch, bạo lực mạng, và các nội dung không phù hợp.</p>	

STT	ĐƠN VỊ	Ý KIẾN ĐỀ XUẤT	ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG
7	Đoàn xã Ba Vinh	<p>Xin các đồng chí lãnh đạo cho biết, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương đã và đang có những biện pháp, chính sách cụ thể nào để: Bảo vệ thanh niên khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mạng? Tăng cường giáo dục, nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho thanh niên như thế nào? Tạo điều kiện để thanh niên phát triển tích cực, lành mạnh trong môi trường số ra làm sao?</p> <p>Chúng tôi rất mong nhận được sự chia sẻ và định hướng từ các đồng chí lãnh đạo để có thể hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm của mình trong việc xây dựng một môi trường mạng an toàn và lành mạnh cho thanh niên.</p>	Huyện đoàn; Công an huyện.
8	Đoàn xã Ba Thành	<p>Với phát triển của công nghệ hiện đại, người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn dễ dàng tiếp cận với các thông tin, văn hóa ngoại lai, không lành mạnh, đặc biệt là trong lứa tuổi thanh thiếu niên, đã ảnh hưởng trực tiếp quán, văn hóa truyền thống.</p> <p>Vậy để đảm bảo an toàn, thì huyện ta sẽ có những giải pháp như thế nào?</p>	Dân tộc; Tư pháp; Huyện đoàn; Văn hóa-Thông tin
9	Đoàn xã Ba Điền	<p>Như chúng ta đã biết, chuyển đổi số cộng đồng của các xã hiện nay đã được thành lập. Tuy nhiên việc hoạt động chưa được thường xuyên và chưa có nhiều kiến thức, cũng như thông tin để thực hiện có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ. Trong thời gian đến, kính đề nghị lãnh đạo UBND huyện quan tâm đến việc mở các lớp tập huấn, hoặc hướng dẫn cụ thể các công việc tại cơ sở, có tài liệu tuyên truyền để tổ chuyển đổi số phát huy được chức năng, nhiệm vụ tại địa phương mình.</p>	Văn hóa- Thông tin
10	Đoàn xã Ba Động	<p>Với chủ đề “Vai trò của các cơ quan, đơn vị, các cấp chính quyền trong đảm bảo sự phát triển của thanh niên trước những tác động của môi trường mạng hiện nay”. Đơn vị đoàn thanh niên xã Ba Động xin phép tham gia một nội dung như sau: hiện nay thanh niên cũng như người dân với xu hướng phát triển kinh tế bằng hình</p>	Công an huyện

STT	ĐƠN VỊ	Ý KIẾN ĐỀ XUẤT	ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG
		thức bán hàng qua online, qua mạng; tạo được thuận lợi giữa người bán hàng và người mua hàng vừa nhanh chóng, vừa thuận tiện. Nhưng luôn đứng trước những khó khăn nguy cơ là tráo hàng, hàng giả, không đúng chất lượng, hoặc một số đối tượng lợi dụng hách nick để lừa đảo. Vậy đứng trước những khó khăn, nguy cơ như vậy là lãnh đạo các cấp chính quyền có định hướng hoặc biện pháp nào để hạn chế những vấn đề trên.	
11	Đoàn xã Ba Liên	<p><b>Câu 1:</b> Là một người trẻ, em cố gắng chủ động nâng cao khả năng tự học và tự hoàn thiện năng lực số của bản thân. Em kiến nghị Lãnh đạo UBND huyện trong thời gian tới, quan tâm tổ chức các hoạt động hội thảo diễn đàn chia sẻ kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho địa phương. Để chúng em được tiếp cận. Em đề xuất các cơ quan chức năng cung cấp và chuẩn hoá chương trình đào tạo nâng cao về nhận thức, năng lực số cho công dân của mình. Đặt biệt là công dân trẻ tuổi hiện nay ?</p>	Văn hóa - Thông tin; Huyện đoàn.
		<p><b>Câu 2:</b> Hiện nay trong không gian mạng tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng diễn biến phức tạp và có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Đặc biệt là ở những nơi vùng sâu vùng xa, vì bà con mới tiếp cận với cộng nghệ số nên rất dễ bị các đối tượng lợi dụng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh cắp thông tin người dùng. Em Kiến nghị Lãnh đạo UBND huyện có những cơ chế, chính sách, giải pháp nào để bảo vệ người dân trước không gian mạng những nguy cơ nói trên.</p>	Văn hóa- Thông tin; Công an huyện.
12	Đoàn xã Ba Khâm	<p>Trước những thời đại công nghệ số hiện nay, bên cạnh những mặt tích cực, còn xuất hiện những mặt tiêu cực trong một số Thanh niên, học sinh, sinh viên là quá lạm dụng mạng xã hội, chơi game quá đà hậu quả gây ra nhiều tác hại ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm thần, thời gian, tiền bạc, gia đình và xã hội, suy nhược cơ thể, trí</p>	Huyện đoàn; Giáo dục và

STT	ĐƠN VỊ	Ý KIẾN ĐỀ XUẤT	ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG
		<p>óc, nghiện game đến nỗi không muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh, chỉ ru rú ở trong nhà, không muốn đi làm, thậm chí không ăn, không ngủ... Vậy, Đồng chí cho biết <i>Nguyên nhân</i> dẫn đến việc bùng nổ thực trạng nghiện game của giới trẻ hiện nay. Đồng chí có những <i>Giải pháp</i> gì để giúp giới trẻ tránh khỏi “con bão” game online hiện nay?</p>	<p>Đào tạo; Văn hóa-Thông tin; Trung tâm Truyền thông, Văn hóa-Thể thao.</p>
13	Đoàn xã Ba Bích	<p>Hiện nay một bộ phận đoàn viên, thanh niên và sinh viên ra trường do không có việc làm tại chỗ nên phải đi làm ăn xa, và chấp nhận làm trái nghề đã được đào tạo. Trong những năm tới huyện sẽ có cơ chế, chính sách như thế nào trong giải quyết việc làm cho thanh niên cũng như thu hút sinh viên sau khi tốt nghiệp trở về làm việc tại địa phương?</p>	<p>Phòng Lao động, Thương binh-Xã hội.</p>
14	Đoàn Trường THPT Ba Tơ	<p><b>Câu 1.</b> Nhiều thanh niên trên địa bàn huyện kinh doanh, bán hàng online, các cơ quan, đơn vị các cấp tại huyện đã có những chính sách hỗ trợ nào tạo điều kiện để thanh niên kinh doanh hiệu quả.</p> <p><b>Câu 2.</b> Huyện có những chương trình gì hỗ trợ thanh niên học tập như về công nghệ thông tin, ngoại ngữ đáp ứng được yêu cầu chuyển đổi số hiện nay.</p>	<p>Kinh tế-Hạ tầng</p> <p>Nội vụ</p>
15	CD Công an huyện	<p>Mạng xã hội đóng vai trò rất quan trọng trong thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay. Những lợi ích mà internet và mạng xã hội mang lại nếu biết sử dụng hợp lý là rất lớn. Tuy nhiên, không gian mạng chứa đựng nhiều nguy cơ rủi ro, có thể ảnh hưởng xấu tới công việc, mối quan hệ cá nhân và cuộc sống người sử dụng. Lợi dụng điều này, các thế lực thù địch, chống đối đã xâm phạm an ninh quốc gia với nhiều thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi. Chúng lợi dụng mạng xã hội tung ra những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá Đảng, Nhà nước, điều đó tác động trực tiếp đến tư tưởng, tình cảm, ý chí, niềm tin của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc</p> <p>Chính vì vậy, những hỗ trợ về mặt kỹ thuật đối với</p>	<p>Kinh tế - Hạ tầng</p>

STT	ĐƠN VỊ	Ý KIẾN ĐỀ XUẤT	ĐƠN VỊ CHUẨN BỊ NỘI DUNG
		<p>thanh niên rất cần thiết.</p> <p>Câu hỏi đặt ra, cơ quan cấp trên có dự án hay chương trình nào nhằm hỗ trợ phát triển kỹ năng số và an ninh mạng cho thanh niên chưa? Có dự định hỗ trợ như thế nào về mặt kỹ thuật để đảm bảo môi trường mạng an toàn cho thanh niên?</p>	

---